

KHOA HỌC KỶ BÍ

SAGIANG

I.- KỶ BÍ THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên đến nay vẫn còn là kỳ bí do nhiều hiện tượng, sinh tượng tự nhiên mà con người chưa khám phá ra hết, chỉ có hiểu biết một phần nhỏ có thể phát minh ra những vật thể sinh động hữu ích hay phá hoại, vừa phục vụ nhưn loại theo chiều hướng thiện và phá hoại theo chiều hướng ác, cho nên ngày xưa Khổng tử nghĩ ra thuyết Trung dung rất tốt để con người tăng trưởng sinh lực và phát triển nhưn sinh. Thế mà có ai nghe theo đâu do tham sân si hận phạm vào ác nghiệp nhưn thiện nghiệp, còn trung dung quá hiếm hoi, chỉ có hàng tiên phong đạo cốt thực thi Trung dung đạo.

Thiên nhiên vô thời gian tính và vô không gian tính, kỳ diệu sản sinh ra biết bao nhiêu mà kể: từ Vũ trụ, tới Thái dương hệ, tới tử vật thể và sinh vật thể, cứ luân phiên nhau từ không cho đến có và từ có trở về không, một việc làm quá thần bí, chưa có ai hiểu thấu nổi. Theo luận cứ vạn vật đều do nguyên tử tạo hình, trong thời gian từng trường hợp hoàn trả về thiên nhiên, do ai tạo ra nó nan giải mà lại có những biệt năng bất khả tư nghị?

a.- NGUYÊN TỬ

Trong thiên nhiên, nguyên tử hiện hữu xấp nhập nhau từng nhóm, Hỗn nguơn khối, lại có đặc tính 3 vi tử chánh giống nhau: Âm tử, Dương tử, Trung hoà tử, 5 vi tử phụ giống nhau: quang năng, nhiệt năng, từ năng, điện năng, điện từ năng, chỉ có vi tử gốc là khác nhau, để phân biệt ra từng loại nguyên tử, hiện nay trên địa cầu các nhà bác học mới truy tầm ra được 136 loại vi tử gốc như: vi tử sắt, vi tử đồng, vi tử vàng, vi tử carbon, vi tử oxy, vi tử hýt trô. Độc đáo là đặt Âm tử bên ngoài sinh động, Dương tử bên trong thụ động và Trung hoà tử ở giữa để giải hoà Âm tử và Dương tử chống bán nhau, do ai xếp đặt? Nhưng nguyên tử chánh yếu nhưt trong thiên nhiên, nhỏ bé nhưt mà cũng thần diệu nhưt trong thiên nhiên. Tự nó cấu tạo ra từ Vũ trụ, đến Thái dương hệ, sanh hành tinh và tử hành tinh cùng vạn vật trong vũ trụ, do nó tạo ra tế bào nguyên thủy, còn mệnh danh tế bào gốc nữa.

b.- VŨ TRỤ

Khi Âm tử chạm trán Dương tử đến mức độ Trung hoà tử bất lực, hết giảng hoà được, cả hai chạm quang năng của nhau phát loé ra tia sáng, lâu dần nhiều nguyên tử cùng chạm nhau động đến nhiệt năng của nhau phát ra nhiệt lực đến mức độ toàn khối Hỗn nguơn phát ra tiếng nổ lớn đất long trời (Big Bang) áp lực của nhiệt lượng quá cao tạo ra hoả cầu vĩ đại với đường kính 18 tỷ quang niên của Vũ trụ Ta Bà (Hư vô Giới) vận dụng toàn lực ngũ năng của nó quang năng, nhiệt năng, từ năng, điện năng, điện từ năng tạo ra 3 vòng đai lập thành Thượng giới. Các vi linh tử (vi linh quang nguyên tử) bắt đầu tạo ra các Thái dương hệ, từ đó phát triển tới hành tinh: Sanh hành tinh và Tử hành tinh, phát sanh thêm Hộ tinh, Tuệ tinh, Vãn thạch, Vãn sa thạch và Không trần. Trên các sanh hành tinh (đầy đủ tứ đại: Lửa, Đất, Kim (Gió), Nước) tạo ra tế bào thực vật, phát triển lên cây cỏ, kế tiếp tạo ra tế bào động vật (Nguyên sinh, Thấp sinh, Noãn sinh, Thai sinh) và cuối cùng ra Nhưn sinh. Thành hình vũ trụ xong qua giai đoạn thứ nhì trụ bộ phát triển vô số Thái dương hệ (Đơn vị chánh Vũ trụ) Các Thái dương hệ họp nhau thành Thiên Hà, và các Thiên Hà họp lại thành Quốc độ. Mỗi Vũ trụ theo Thiên văn học cho biết lối chừng trên dưới 40 tỷ tỷ quang niên đường kính.

c.- TỬ VẬT THỂ

Chúng ta gán cho tên Tử vật thể do chúng ta không thấy sinh động như các sanh vật thể là do nhận định một chiều: vật nào không sinh tử, không chuyển vận, nhưng thật ra tất cả vật thể đều sinh động cả, cũng sống và chết cũng chuyển biến từ vô hình đến hữu hình, từ có cho đến không và từ không cho đến có, như tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) bị gán là tử vật thể do thành kiến chớ thật ra Lửa cũng phát sanh ra từ va chạm của nhiệt năng trong nguyên tử tạo ra, nó tăng trưởng khi có bồi, như lửa cháy rừng nhưng khi hết bồi là nó tắt, như vậy nó cũng sinh động cũng sống và chết vậy. Tử hành tinh cũng thế vì không có sinh vật trên đó, nhưng nó vẫn vận hành như sanh hành tinh theo đường quỹ đạo.

d.- SANH VẬT THỂ.

Sanh vật thể sanh tử rõ rệt, sinh động và roi truyền nòi giống gồm thực vật, động vật và nhưn sinh, cấu tạo nguyên thủy là tế bào: Tế bào thực vật phối hợp nhau thành thảo mộc, Tế bào động vật phối hợp nhau thành Nguyên sinh động vật, tiến lên Thấp sinh động vật, kế tiếp Hoá sinh động vật, tấn triển lên Noãn sinh động vật và cuối cùng là Thai sinh động vật. Tinh anh nhưt là tế bào nhưn sinh kết tạo ra Con người. Tà thuyết Darwin cho rằng con người thoát thai từ khỉ vượn phát triển lên không xác thực do số nhiễm sắc thể hoàn toàn khác nhau, do ông nghĩ loại đã nhưn, đười ươi, người tuyết và khổng hầu

có cơ thể và cơ quan bộ phận giống người, cũng có người nghĩ như ông vì thấy con khỉ Tôn ngộ Không tu hành thành Đẩu chiến thắng Phật chăng? Cũng do thuyết con vợ bạch trong Bạch viên Tôn Các tu hành biến thành nữ mỹ nhân, kết duyên cùng chàng Tôn Các sanh đẻ con cái như người, và còn thuyết người khỉ sống trong rừng sâu núi thẳm, ở Nam Dương!

II.-NHỮNG DỊ BIỆT CỦA NGƯỜI KỶ BÍ

Trên trần gian của 64 ngàn sanh hành tinh trong vũ trụ có rất nhiều người có cuộc sống kỳ bí trong 2 phương diện tinh thần và vật chất, khiến người bình thường kỳ thị hay ngưỡng phục tùy từng hoàn cảnh như con người không gian, trên đĩa bay bị tai nạn rớt xuống địa cầu, hay đi tham quan địa cầu, bắt cóc người địa cầu điều nghiên rồi thả về, mới biết được trong vũ trụ không phải chỉ có người địa cầu, mà còn có rất nhiều con người đồng dạng hay dị dạng trong vũ trụ:

Chiếc đĩa bay rớt tại đảo Greenland có 2 phi hành gia chết được mang xác về giữ kín trong phòng thí nghiệm, luôn cả chiếc đĩa bay, để cả ngàn vị bác học và khoa học gia khảo sát và giữ bí mật không tiết lộ: Trước tiên nghiên cứu thể xác phi hành gia tử nạn theo hình thể khác lạ người địa cầu, người cao chỉ có 1 mét 2 và người thấp chỉ có 9 tấc. Đầu dài có sọ kéo dài khuôn mặt như đầu ngựa, tóc lơ thơ gần như sói màu ửng hồng, cặp mắt xéch lên, mũi xếp, miệng nhỏ với 2 lần môi mỏng, đôi má phúng phính, 2 tai dẹt. Tay chân nhỏ thó, cũng đủ 5 ngón tay chân. Cơ thể bộ phận cũng có đủ như người địa cầu, cả hai đều là Nam nhơn. Quần áo đặc biệt với loại vải ở địa cầu chưa có, nhưng chịu đựng được mọi thời tiết nóng lạnh. Thực phẩm và ẩm phẩm chỉ là một một chất lỏng chứa trong những ống nhỏ, phân tích ra có đầy đủ dưỡng tố. Giày và mũ trùm đầu làm bằng chất dẻo như mica của địa cầu, nhưng mềm mại. Máu của họ có dòng bạch huyết cầu và hồng cầu. Bộ phận sanh dục tuy nhỏ nhưng cũng giống như người địa cầu. Riêng chiếc đĩa bay cao chỉ có 7 mét 5 có 3 tầng: Phần trên cái vòm tròn cao 2 mét, có phần điều hành hướng bay, phần giữa tròn kính 5 mét với cái niềng bao quanh bằng kim loại chưa thấy hợp chất nào bằng. Phần dưới chứa vừa ba cái còng chân và một cái thang. Bên trong có 3 phòng cao 2 mét: Phòng lái rất đơn giản với ghế ngồi của phi hành gia sau bản điều động và tay lái chỉ là nửa vòng cung, bên trước là kiếng rất trong suốt, cơ giới chỉ có bình chứa nhiên liệu tròn kính 2 tấc cao 6 tấc với bộ phận cơ giới chuyển lực phát quang giản dị. Phòng thứ nhì có lẽ là phòng ăn nên có tủ ở vách chứa những ống thực phẩm, bàn ghế và giường ngủ xếp vào vách. Phòng thứ ba có lẽ là phòng tắm hay vệ sinh, nên có tủ áo và bồn cầu. Chỉ có một cái cửa cạnh phòng lái để ra ngoài. Bên trong vách toàn bằng hợp chất giữ điều hoà khí hậu. Cũng có những bình chứa khí hô hấp khi ra ngoài.

Các khoa học gia nhận xét khoa học của họ tiến bộ hơn địa cầu rất xa, phải trên thế kỷ nữa mới theo kịp, nhìn những kỳ vật và kỳ nhơn mới thấm thía trình độ hiểu biết của mình kém khuyết lắm. Tại sao người ta đến tham quan mình được, còn mình chưa đáp lễ tham quan xã giao họ? Do mình còn ấu trĩ khoa học hơn họ. Trong lúc người ta tiến tới dương quang tuyến điện tử, mình còn lèo đèo ở âm quang tuyến điện tử. Họ đã từng bắt Nam nhơn địa cầu giao hoan để tiếp nhận tinh trùng tạo phôi thai mang về lấy giống địa cầu. Có nhiều người cho họ thần bí, chớ thật ra ở địa cầu cũng có những thần bí khác nữa chớ. Trong lễ độc lập ở Ấn Độ, cả trăm bác học gia và khoa học gia ngạc nhiên khi khám ra những thần bí: Chôn sống một tu sĩ 100 ngày đào lên vẫn sống bình thường. Một tu sĩ nuốt con rắn vào bụng và nó vẫn sống chui ra ngoả hậu môn. Một vị chỉ đi bằng 2 ngón tay lúc đầu chậm sau mau. Một vị khác trong tuyết lạnh ở trần, đầu đội khăn ướt phơi khô cái khăn, các nhà bác học nhận thấy nội lực điện rất hùng hậu mới chịu nổi cái lạnh, mới sưởi khô cái khăn ướt. Một nhóm tu sĩ khinh thân nhanh bằng tốc độ xe hơi tới 100km/giờ. Một vị lướt đi trên mặt nước nhanh như đi trên mặt đất bằng ngang qua sông. Có một vị uống nước bằng lỗ mũi. Đặc biệt là một vị hút thuốc nhả khói thuốc bằng khoé mắt, còn vị khác nhả khói bằng lỗ tai. Có một vị đặc biệt co rút thân thể cuộn tròn lại như quả bóng, lăn tròn dạo chơi. Trong các gánh xiếc cũng đã diễn đạt lộn vòng hai chân quanh thân thể uốn tròn. Đây là thần bí về thể chất, còn thần bí về tinh thần rất đa dạng qua nhiều tôn giáo, võ nghệ, và linh tri do tu tập, linh hiển thần huyền, võ thuật thượng thặng, siêu đẳng nay đã thất truyền. Như chúng ta đã biết về tôn giáo từ ngàn xưa đã chủ trương tránh sát sanh, cần làm lành, tạo thiện duyên, thiên định đạt được chánh đẳng chánh giác, tạo ra nhiều thần bí lưu truyền lại trước nhứt là tiên thuật với những thần bí hành động như: Phi thân nhanh hơn tốc lực xe hơi trong không gian, mà còn mang theo người được cứu, sải đậu thành binh, ngũ độn tinh thông: lửa cháy nhập vào độn hoá, xuống nước độn thuỷ, gặp cây độn mộc tránh tai nạn, độn thổ biến vào lòng đất, độn kim trở thành khí giới, sai khiến âm binh, tạo thảo binh, bày mặc binh (Linh giấy), điều khiển thú dữ làm trận: hổ trận, xà trận. Về võ nghệ có nhiều võ sĩ tạo phi kiếm, như ý kiếm thuật, nhờ năng lực mạnh mẽ cử đỉnh, đội kim tăng nặng hàng chục tấn, ngự trị độc xà mãnh thú như Pháp Hoa đại sư hàng phục bạch hổ ở Mộ Đức chúa tể sơn lâm đã sát hại rất nhiều thợ săn, bắt con cạp dài trên 2 mét dẫn về làng Mộ Đức như dẫn con chó đi dạo, dân làng cảm ơn đức tạc tượng Kỷ

niệm Ngài Pháp Hoa dẫn con cạp. Mục kiên Liên vâng lời Phật Tổ thâu nhận tất cả dân chúng thị trấn vào túi càn khôn mang đi nơi khác lánh nạn diệt chủng, nhưng tới chùng mở túi ra, tất cả đều thành máu hết. Đức Phật bảo: "Đấy là nghiệp quả tiền kiếp đã tàn sát của họ đối với thổ dân!" Đấy là nhơn sinh, còn thú cầm và thảo mộc có hiệu linh gì không?

III.- KHOA HỌC THẦN BÍ TRẦN GIAN

Trần thể hiện đang có nhiều trạng thái thần bí thể hiện xuyên qua 2 sắc thái: Thể chất và Tâm linh, tùy theo ứng dụng của hành giả, nhơn sinh, thú cầm và thảo mộc. Tuy nhiên cũng có nhiều tứ đại cũng hiệu linh thần bí, do vi linh tử thực thi tùy khả năng và hoàn cảnh:

a.- SẮC THÁI NHƠN SINH Con người chủ thể vạn vật đương nhiên có rất nhiều khả năng thực thi thần bí, lưu truyền lại rất phong phú, do khả năng tu tập và có dị tài mà phạm phụ tục tử phải kính phục và chiêm ngưỡng qua những trình diễn hết sức thần kỳ như: Tàng hình thấy đó rồi biến mất trước thập mục sở thị, Lặn xuống nước vớt người chết đuối. Ân minh dưới nước đục thuyền giặc như Yết Kiêu và Ninh Kiêu 2 Tiềm tướng quân đời nhà Trần. Phi thân cứu người sa xuống hố. Ngọc Ninh công nương biệt tài phi kiếm giúp Trưng Trắc và Trưng Nhị đuổi Tô Định giành quyền tự chủ, thăng chức chưởng Tổng quân có chồng Phò mã Lưu Trưng, cùng Trưng Nhị chống quân Hán ở Động đình Hồ, nhưng theo lệnh sư phụ phải về núi tu hành, Mã Viện mới tiến binh xuống tái chiếm Giao Chỉ và ngán sợ Ngọc Ninh tái xuất mới dựng cột đồng cốt ý ếm không cho tái xuất với câu chữ "Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt" không phải là cột đồng gãy, Giao chỉ bị tiêu diệt, mà là lá bùa trấn ếm đàn áp lâu dài bất phục hưng cho Giao chỉ. Lý thường Kiệt hưng binh Bắc phạt thành công rực rỡ nhờ có chiếu quang kính làm choá mắt tướng địch và chiến thắng đoạt thành cướp luỹ, chiến lợi phẩm quá dồi dào, đắc thắng khắp Quảng Đông: Ung châu và Khâm châu. Lại còn chiến thắng quân Tống tại sông Như Nguyệt với bài thơ khích quân: Nam quốc sơn hà Nam đế cư. Tiệt nhiên định mạng tại thiên thư, Nhữ hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!" Quý tu sĩ "Nhứt pháp tinh thông, Vạn pháp thông" nếu đắc một pháp thông sẽ đắc Lục thông. Khi đã đắc đạo quả tức nhiên tạo được hào quang như Phật, Bồ Tát, Thánh, Tiên.

b.- SẮC THÁI THÚ CẦM Các thể võ xà quyền, hổ quyền, hấu quyền, thử quyền và thất cầm chưởng danh tiếng do những con thú tập luyện thành đạt kỳ bí chiến thắng kẻ địch trong lúc tranh giành thực phẩm. Người ta nghiên cứu con rắn phóng tới mồi đối phương, hoành mình nhanh chóng đập đuôi Hồi sát thủ vào đối thủ mà chế ra xà quyền, hổ quyền, hấu quyền, thử quyền cũng thế. Người ta nghiên cứu thử xà tử chiến, cuối cùng cả hai cùng chết, nhưng thắng thế là con chuột, do nó đành chịu nọc độc không chạy đi tìm thuốc giải nữa, quyết liệt tử chiến, nó chết sau tức là thắng. Rắn hổ hành tạo ra mùi hành hấp lực con chuột không chạy được để nó xơi ngon lành. Toàn thân rắn hổ hành ngâm thuốc bắc 8 vị trị bệnh tuỷ xương sống thần diệu. Con chim chiến thắng rắn độc tha về làm mồi ăn với 7 thể võ mà trong đó có thể Cầm nã thủ độc đáo. Con rắn thể xà quyền, con chim thể Cầm nã thủ, Bạch hạc lượng xí khắc phục con rắn. Cá sấu sử dụng thể võ sát thủ giản, đập đuôi dững mãnh, hạ sát địch thủ, và đập chìm ghe thuyền nhỏ để kiếm mồi. Nó cũng biết giỡn mồi, tha con mồi lên bãi cát, lôi ra xa trứng giỡn ào ào phóng vô tấp con mồi bơi ra chơi, cho đến khi con mồi chết giắc nó mới nuốt. Con khỉ, loại dã nhơn, cũng biết nuôi trẻ con khi cha mẹ bị cạp xơi tái. Con chồn mướp tự tạo ra xạ hương quyền rũ chim cò say mùi để bắt ăn thịt. Còn nhiều huyền thoại về hồ ly tinh biến thành nữ mỹ nhơn dụ dỗ những chàng trai háo sắc để hấp tinh cho đến chết không kịp ngáp. Nó cũng có thể thay hồn người con gái khác để hưởng thụ sinh khí cần thiết của Nam giới. Con thỏ cũng có tánh ý như chồn khi tu tập thành tinh. Con cạp cũng oai vệ trong miếu hổ thần để dân làng cúng kiến heo đứng cho nó xơi. Con rắn mãng xà cũng uy nghi trong cương vị xà thần để dân làng cúng đồng Nam và đồng Nữ mỗi năm. Con cá hú còn mượn oai Hà bá bắt dân cúng Mỹ nhơn mỗi năm. Con thủng luồng thường nhận chìm ghe ngư phủ xơi thịt người, ăn không hết, tha về nhốt trong hang động để có thịt ăn tiếp. Con cầu gai rất độc nó nhỏ hơn con đĩa, thường chui vào bắp thịt ngư dân hút máu nở to ra làm nạn nhân đau đớn, phải giải phẫu mang nó ra. Con chim én làm tổ trong các hang đá ở các đảo san hô bằng nước miếng của nó là một dưỡng chất tuyệt hảo. Con đom đóm ban đêm phát tiết ra tia sáng từ dưới bụng, lại điều khiển chớp tắt kỳ diệu luồng điện quang tự nó tạo ra. Con đĩa sống tiệp sinh trong đất khô cần trọn 6 tháng, không ăn uống gì hết, đến khi trời mưa xuống mềm đất nó mới ngoi lên sống. Râu cạp đặt vào ống tre chôn dưới đất một thời gian chẻ ra thành ra những con sâu ỉa ra phân là một độc tố cực mạnh, thổ dân dùng tắm tên độc sát thú và giết địch thủ.

c.- SẮC THÁI THẢO MỘC Có cây độc đáo ăn thịt những côn trùng nào lọt vào tử phòng của chúng để hút mật, nó ộp lại nhốt mồi và tiết ra chất độc giết chết con mồi và hút hết thân xác con mồi vào dòng nhựa nguyên của nó. Có loại cây sinh sản ra những con chim nhỏ từ nhụy hoa của nó cho đến khi con chim đủ năng lực tách rời khỏi bông mẹ bay đi. Có loại cây sớm nở lá ra và tối khép lại. Có loài cây

hướng dương tự xoay hoa theo hướng mặt trời. Có loại cây mắc cỡ đung tơi là cành lá xụ xuống. Có cây tự xuất phát ra một thân hạ sát các chim chóc, côn trùng ve vãng trên thân nó. Có cây tạo ra dược tố chữa trị bệnh tật và những cây tạo độc tố giết người từ thân, củ, lá và hoa quả. Có cây loại xương rồng tự giữ lấy nước trong thân để sống trong sa mạc mùa nắng. Nhiều cây khác giữ nước trong thân ở rừng thiêng nước độc. Nhiều cây sống chụm gói vào thân cây khác, khiến cây gốc phải nuôi dưỡng nó chí đến tiệm sinh trong khí hậu khắc nghiệt, mà vẫn phải vận tải nhựa nguyên để cho nó sống quanh năm. Có loại Thạch Lan sống bám vào đá, Mộc lan sống bám vào vỏ cây, Hồng lan và Ngọc lan sống bám vào thân của các cây rừng bị cháy. Thủy mộc đầu tiên ở nước trở hoa kết nụ tạo bào tử di chuyển do hơi nước bốc lên và gió đưa vào đại lục nảy mầm tạo ra thảo mộc địa lục, ở trong nước nó phải hấp thụ dương quang tuyến để chuyển biến nhựa nguyên thành nhựa luyện xuyên qua nước, nhưng khi lên địa lục sống nó lại chuyển biến dương quang tuyến dưới nước ra dương quang tuyến trực tiếp kỳ bí, cũng như người mù được sáng mắt. Có nhiều cây sống trong nước không cần đất, chỉ hút lấy tinh chất của nước mà sanh sôi nảy nở: Lục bình, rau mát, ấu, rau muống, rau nhúc. Ở đáy biển sâu trên 3000 mét đen thẫm không còn dương quang tuyến thế mà vẫn còn nhiều loại nấm tự tạo ra ánh sáng, khi chúng lên được đại lục, chúng vẫn còn giữ tính chất ban đêm phát tiết ra ánh sáng rất kỳ diệu.

Xuyên qua các kỳ bí của sinh vật thể mà khoa học kỳ bí mới giải thích được tất cả hiện tượng phát sinh ra. Hiện nay, các khoa học gia đang mò mẫm nghiên cứu từng khía cạnh của thần bí học để phát minh ra nhiều vật dụng hết sức quan trọng trong đời sống nhơn sinh. Chúng ta lần lượt điễm xuyên từng lãnh vực kỳ bí của Vũ trụ trong Thiên nhiên qua nhiều trạng thái từ Tử vật thể đến Sinh vật thể, từ tế bào đến kỳ bí Thực vật, Động vật và Nhơn sinh.

Sacramento ngày 9 tháng 8 năm 2013
SAGIANG